



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 28 มีนาคม 2562

เรื่อง	สื่อ
1. รายได้เกษตรกรร.พ.เพิ่มขึ้น3.89% สศก.คาดแนวโน้มทรงตัวต่อเนื่อง	แนวหน้า
2. ภาพข่าว: เยี่ยมเศรษฐกิจอาสา	แนวหน้า
3. จีดีพีเกษตรซึ่มราคาอ้อยดิ่ง	โพสต์ทูเดย์
4. 'อ้อย'จุดจีดีพี เกษตรปีนี้ ไตรมาสแรก โตเพียง0.5%	กรุงเทพธุรกิจ
5. ลงนามถวายพระพรฯ	มติชน
6. เกษตรกรเฮต้นทุนปุ๋ยถูกลง	ไทยโพสต์
7. คอลัมน์: กวนน้ำให้ใส: รัฐบาลลุ่มตุ่ ยังมีอำนาจเต็มหลังเลือกตั้ง งบ-งาน....	แนวหน้า
8. คอลัมน์: ซอกแซกอาเซียน	แนวหน้า
9. ภาพข่าว: วันมะม่วงแปดริ้ว	แนวหน้า
10. ลดราคาปุ๋ย 50 บาทต่อกระสอบ	ไทยรัฐ
11. "พาณิชย์"แจ้งข่าวดีเกษตรกร ปุ๋ยลดราคากระสอบละ30-50บาท	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
12. ดีเดย์หันปุ๋ยเหลือ30-50บาทหวังช่วยลดต้นทุนเกษตรกร	โพสต์ทูเดย์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : รายได้เกษตรกรรกก.พ.เพิ่มขึ้น3.89% สศก.คาดแนวโน้มทรงตัวต่อเนื่อง

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 13849 หน้า : 8 (กลาง)

รายได้เกษตรกรรกก.พ.เพิ่มขึ้น3.89%

สศก.คาดแนวโน้มทรงตัวต่อเนื่อง

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เปิดเผยภาพรวมรายได้ของเกษตรกร วัตถุประสงค์รายได้ออกจากรายได้เกษตรกรในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ร้อยละ 3.89 เป็นผลมาจากดัชนีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.65 โดยสินค้าสำคัญที่มีราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า นาปี มันสำปะหลัง และสุกร และดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.21 โดยสินค้าสำคัญที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า นาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ใกเนื้อ และไข่ไก่

สำหรับดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นาเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว



น.ส.ทัศนีย์ เมืองแก้ว
รองเลขาธิการ สศก.

ร้อยละ 0.65 ซึ่งสินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ราคาเพิ่มขึ้นจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการส่งออก และปริมาณข้าวที่ต้องการบริโภคภายในประเทศที่มีทิศทางเพิ่มขึ้น ประกอบกับภาครัฐยังคงช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2561/62 มันสำปะหลังราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการโรงงานแป้งมันสำปะหลัง และสุกร ราคาเพิ่มขึ้นเพราะตลาดในประเทศยังคงต้องการบริโภคต่อเนื่อง ตลอดจนผู้ผลิตรายกลางและรายใหญ่บริหารจัดการที่ดี จัดการ

ฟาร์มและป้องกันโรคระบาดในสุกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนสินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ สับปะรด ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ปาล์มน้ำมันราคาลดลงเนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบในประเทศน้อยกว่าผลผลิตที่ออกสู่ตลาด ประกอบกับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบยังมีอยู่มาก และกุ้งขาวแวนนาไม ราคาลดลงเนื่องจากประเทศคู่ค้ามีคำสั่งซื้อชะลอตัวลง

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ร้อยละ 3.21 สินค้าสำคัญที่ดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า นาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ปาล์ม

น้ำมัน ใกเนื้อ และไข่ไก่ ด้านสินค้าสำคัญที่ดัชนีผลผลิตลดลง ได้แก่ อ้อยโรงงาน และกุ้งขาวแวนนาไม หากพิจารณาถึงแนวโน้มดัชนีรายได้ของเกษตรกรในเดือนมีนาคม 2562 คาดว่า ลดลงจากเดือนมีนาคม 2561 ร้อยละ 6.39 เป็นผลมาจากดัชนีราคาปรับตัวลดลง ร้อยละ 4.42 ในสินค้าสำคัญ ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กระเทียม และกุ้งขาวแวนนาไม นอกจากนี้ ยังคาดว่า ดัชนีผลผลิตจะปรับตัวลดลง ร้อยละ 2.07 จากสินค้าสำคัญ ได้แก่ อ้อยโรงงาน สับปะรด หอมแดง และหอมหัวใหญ่ โดยสินค้าสำคัญที่จะมีผลผลิตออกมากช่วงเดือนมีนาคม ได้แก่ ข้าวนาปรัง และมันสำปะหลัง ทั้งนี้ เดือนพฤษภาคม 2562 คาดว่า ดัชนีรายได้เกษตรกรจะทรงตัว ส่วนดัชนีราคามีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น และดัชนีผลผลิตจะขยายตัวลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : ภาพข่าว: เยี่ยมเศรษฐกิจอาสา

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 13849 หน้า : 8 (กลาง)



เยี่ยมเศรษฐกิจอาสา : นางอัญชภา ตราไช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมนายชาญชัย ศศิธร ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ที่ อ.ปากพณี จ.นครศรีธรรมราช ติดตามสถานการณ์ส้มโอบทิมสยามหลังเกิดภัยพายุโซนร้อนปาบึก และเยี่ยมเขียนเศรษฐกิจอาสา (ศกอ.) อ.ปากพณี จ.นครศรีธรรมราช เมื่อเร็วๆ นี้



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์

หัวข้อข่าว : จีดีพีเกษตรซึ่มราคาอ้อยดิ่ง

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 13849 หน้า : A3 (บนซ้าย)

จีดีพีเกษตรซึ่มราคาอ้อยดิ่ง

โพสต์ทูเดย์ - จีดีพีเกษตรไตรมาสแรก
ขยายตัวแค่ 0.5% เหตุอ้อยพืชสำคัญต้น
ปีผลผลิตลดลงมาก ตั้งเป้าทั้งปีโต 3%

น.ส.จริยา สุทธิไชยา เลขาธิการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
ในไตรมาสแรกปี 2562 ขยายตัวเพียง
0.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
2561 จากภัยแล้งที่ทำให้ผลผลิตลด
ถือว่าขยายตัวในระดับต่ำหรือค่อนข้าง
ต่ำของสาขาพืช ซึ่งในไตรมาสแรกจะมี
อ้อยเป็นตัวหลักมีผลผลิตลดลง

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มเศรษฐกิจ
การเกษตรในปี 2562 สศก.คาดว่า
ขยายตัวอยู่ในช่วง 2.5-3.5% โดยทุกสาขา
การผลิต ได้แก่ สาขาพืช สาขาปศุสัตว์

สาขาประมง สาขาบริการทางการเกษตร
และสาขาป่าไม้ ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมี
ปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาล

สำหรับสาขาพืชไตรมาสแรก ปี
2562 ขยายตัวเพียง 0.1% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2561 เนื่องจาก
ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ยางพารา ปาล์มน้ำมันมีผลผลิตเพิ่มขึ้น
สำหรับพืชที่ลดลง คือ อ้อยโรงงาน มี
ผลผลิตลดลง เนื่องจากสภาพอากาศ
ที่แห้งแล้ง ทำให้ต้นอ้อยไม่สมบูรณ์
ประกอบกับในช่วงปลายปี 2561 มีการ
เปิดหีบอ้อยเร็วขึ้น ทำให้เกษตรกรบาง
ส่วนเร่งตัดอ้อยไปแล้วในช่วงก่อนหน้า

ด้านสาขาปศุสัตว์ไตรมาสแรกขยาย
ตัว 1% โดยปริมาณการผลิตไก่เนื้อเพิ่ม
ขึ้น เนื่องจากการขยายการผลิตเพื่อตอบ

สนองความต้องการของตลาดหลัก เช่น
ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และอาเซียน สาขา
ประมงขยายตัว 1.5% โดยปริมาณสัตว์
น้ำที่นำขึ้นท่าเทียบเรือมีทิศทางเพิ่มขึ้น
ผลผลิตกุ้งทะเลเพาะเลี้ยงมีปริมาณออก
สู่ตลาดมากขึ้น เนื่องจากเกษตรกรมีการ
บริหารจัดการฟาร์มที่ดี

นอกจากนี้ ดัชนีผลผลิตสินค้า
เกษตรและดัชนีราคาสินค้าเกษตร ใน
ไตรมาสแรกปี 2562 ขยายตัวเพิ่มขึ้น
โดยดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรไตรมาส
แรกปี 2562 อยู่ที่ระดับ 146.09 เพิ่มขึ้น
จากไตรมาสแรกปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ระดับ
145.17 หรือเพิ่มขึ้น 0.63% โดยดัชนี
ผลผลิตในหมวดพืชผลเพิ่มขึ้น 0.35%
หมวดปศุสัตว์เพิ่มขึ้น 1.54% และหมวด
ประมงเพิ่มขึ้น 1.16% ■



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อข่าว : 'อ้อย' จุดจีดีพี เกษตรปีนี้ ไตรมาสแรก โตเพียง0.5%

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 11144 หน้า : 5 (บนซ้าย)

'อ้อย' จุดจีดีพีเกษตรปีนี้ ไตรมาสแรกโตเพียง0.5%

ไม่ห่วงเปลี่ยนรัฐบาล ขึ้นนโยบายคล้ายกัน

กรุงเทพธุรกิจ • จีดีพี เกษตรไตรมาสแรกปีนี้

ขยายตัวต่ำกว่า 0.5% เหตุแล้งทำผลผลิตอ้อยลดลง รั้งสาขาพืชโตน้อยแค่ 0.1% แต่ตั้งเป้าทั้งปีโต 3% มั่นใจนโยบายรัฐบาลใหม่เปลี่ยนไม่มาก แต่ยังห่วงราคายางปาล์มน้ำมัน

นางสาวจรีया สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร (จีดีพีเกษตร) ไตรมาส 1 ปี 2562 ขยายตัวเพียง 0.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ถือว่าอยู่ในระดับต่ำหรือทรงตัว ส่วนดัชนีรายได้เกษตรกร ไตรมาส 1 ปี 2562 อยู่ที่ระดับ 186.60 ลดลง 0.15% จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยดัชนีรายได้เกษตรกรในหมวดพืชผล ลดลง 3.87% และหมวดประมง ลดลง 10.21% อย่างไรก็ตามหมวดปศุสัตว์ เพิ่มขึ้น 17.11%

เมื่อแยกแต่ละสาขา พบว่าสาขาพืช ไตรมาส 1 ปี 2562 ขยายตัวเพียง 0.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 โดย ขวานปีข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาอยู่ในเกณฑ์ดี ทำให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูก

ยางพารา มีผลผลิตเพิ่มขึ้น จากต้นยางพาราที่ปลูกตั้งแต่ปี 2556 เริ่มกรี๊ดได้ ปาล์มน้ำมัน มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากเนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น และต้นปาล์มน้ำมัน

ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุที่ให้ผลผลิตสูง ขณะที่สภาพอากาศอ้อยอานวยและปริมาณน้ำเพียงพอ

ผลผลิตพืชที่ลดลง ได้แก่ อ้อยโรงงาน มีผลผลิตลดลง เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ส่งผลให้การแตกกอและการเจริญเติบโตของต้นอ้อยไม่สมบูรณ์ ประกอบกับในช่วงปลายปี 2561 มีการเปิดหีบอ้อยเร็วขึ้น ทำให้เกษตรกรบางส่วนเร่งตัดอ้อยไปแล้ว ในช่วงก่อนหน้า สับปรดโรงงาน มีผลผลิตลดลง เนื่องจากราคาสับปรดที่เกษตรกรขายได้ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพ.ค. 2560 ถึงก.ค. 2561 ทำให้เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น เช่น มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

นางสาวจรีया กล่าวอีกว่า ด้านราคา ในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ.2562 สินค้าพืชที่มีราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากความต้องการใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ยังอย่างต่อเนื่องและมันสำปะหลัง เนื่องจากผลผลิตมีน้อย ขณะที่ความต้องการของตลาดมีอย่างต่อเนื่อง

สินค้าพืชที่ราคาเฉลี่ยลดลงและนำเป็นห่วงในครึ่งปีหลังได้แก่ ข้าว เนื่องจากมีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น ขณะที่ความต้องการของตลาดต่างประเทศลดลง ทำให้ผู้ประกอบการชะลอการสั่งซื้อ อ้อยโรงงาน ราคาลดลงตามราคาน้ำตาลในตลาดโลก เนื่องจากปริมาณน้ำตาลของโลกอยู่ในภาวะล้นตลาด

ยางแผ่นดิบ มีราคาลดลง เนื่องจากปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากเนื้อที่เปิดกรี๊ดยางใหม่ ขณะที่ผู้ประกอบการภายใน

ประเทศชะลอการสั่งซื้อยาง รวมถึงผลกระทบจากอุปทานส่วนเกินของผลผลิตยางพาราโลก ปาล์มน้ำมัน มีราคาลดลง เนื่องจากปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันออกมาสู่ตลาดมาก รวมทั้งสต็อกน้ำมันปาล์มมีปริมาณสูง

ทั้งนี้จีดีพีทั้งปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วง 2.5-3.5% น้อยกว่าเมื่อเทียบกับจีดีพี ในปี 2561 ที่ขยายตัว 4.6% เนื่องจากสภาพน้ำไม่เอื้ออำนวย แต่ยังคงว่าทุกสาขาการผลิต ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจัยสนับสนุน คือ การดำเนินนโยบายด้านการเกษตรต่างๆ ของกระทรวงเกษตรฯ แม้มีรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารงานแต่ทุกพรรคมีนโยบายด้านการเกษตรที่คล้ายกัน จึงคาดว่าจะไม่มีผลต่อนโยบายโดยรวมมากนัก ในขณะที่ภัยแล้งที่เกิดขึ้นขณะนี้ยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อกระทรวงเกษตรฯ จะติดตามอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้แนวโน้มดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร ไตรมาส 2 ปี 2562 คาดว่าดัชนีรายได้เกษตรกร อยู่ที่ระดับ 148.39 เพิ่มขึ้น 1.10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร เพิ่มขึ้น 0.24% และดัชนีราคาสินค้าเกษตร เพิ่มขึ้น 0.86% โดยมีปัจจัยบวกจากการดำเนินนโยบายด้านการเกษตรเพื่อปฏิรูปภาคเกษตรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในขณะที่ต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงจากความผันผวนภาวะเศรษฐกิจโลก และสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นเร็วกว่าปีที่ผ่านมาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อเตรียมรับมือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ มติชน
หัวข้อข่าว : ลงนามถวายพระพรฯ

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562
ฉบับที่ : 14991 หน้า : 4 (บนซ้าย)

ลงนามถวายพระพรฯ

นางสาวจรียา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน โรงพยาบาลรามธิบดี



เกษตรกรเฮต้นทุนปุ๋ยถูก

พาณิชย์คุมผู้ผลิต/ลุยแก้ปัญหาลำโพง

ไทยโพสต์ ● “พาณิชย์” แจงข่าวดีเกษตรกร ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ ลดราคาลงกระสอบละ 30-50 บาท รวมถึงลดราคาแม่ปุ๋ยเพื่อให้ สหกรณ์การเกษตร จะขอความร่วมมือผู้ผลิตลดราคาต่อจนถึง มิ.ย.-ส.ค. ซึ่งเป็นช่วงทำนา ส่วนการแก้ปัญหาลำโพงล่าสุดเตรียมประกาศให้โรงสกัดต้องสกัดน้ำมันปาล์มให้ได้ 18%

น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ประสานขอความร่วมมือผู้ประกอบการปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ ลดราคาจำหน่ายปุ๋ยสำเร็จรูปให้กับเกษตรกร ตามนโยบายที่ได้รับจากนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผลสำเร็จแล้ว โดยผู้ประกอบการได้มีการลดราคาลงประมาณ กระสอบละ 30-50 บาท เริ่มมีผลแล้วจนถึงเดือน พ.ค.2562 และหากสถานการณ์วัตถุดิบไม่เปลี่ยนแปลง กรมการค้าภายใน จะขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ขยายระยะเวลาลดราคาออกไปอีก ซึ่งอาจจะขยายไปถึงเดือน มิ.ย.-ส.ค.2562 เพราะเป็นช่วงที่เกษตรกรกำลังจะเริ่มทำนา

สำหรับปุ๋ยเคมีสำเร็จรูป (กระสอบละ 50 กก.) ที่มีการปรับลดในครั้งนี้ ได้แก่ ปุ๋ยที่ใช้ในนา

ข้าว คือ ปุ๋ยสูตร 46-0-0 ปรับลดราคากระสอบละ 30 บาท สูตร 16-20-0 และสูตร 16-8-8 ปรับลดราคากระสอบละ 40 บาท และสูตร 16-16-8 ปรับลดราคากระสอบละ 50 บาท และปุ๋ยเคมีที่ใช้ในพืชชนิดอื่นๆ เช่น สูตร 15-15-15 ปรับลดราคากระสอบละ 30 บาท

นอกจากนี้ สมาคมธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพไทย ได้ปรับลดราคาปุ๋ยอินทรีย์ให้กระสอบละ 50 บาท โดยราคาจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ (ราคารวมค่าขนส่งทั่วประเทศ) อยู่ที่กระสอบละ 250 บาท มีปริมาณที่ลดราคารวม 150,000 ตัน

ขณะที่การจัดหาแม่ปุ๋ยเคมีราคาถูก มีผู้ประกอบการจำหน่าย 6 ราย ยินดีให้ความร่วมมือจำหน่ายแม่ปุ๋ยเคมีราคาถูก เพื่อให้เกษตรกรและสหกรณ์ดำเนินการจัดทำปุ๋ยสั่งตัดให้กับ



ชุติมา บุญยประภัศร

กลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ ซึ่งในเบื้องต้นกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดำเนินการจัดให้สหกรณ์การเกษตร จำนวน 47 แห่ง พบกับผู้ประกอบการโดยตรง และสหกรณ์การเกษตรมีความสนใจในการซื้อขายตามราคาที่เหมาะสมในการซื้อขายตามราคาภายในได้ขอความร่วมมือไว้กับผู้ประกอบการ

น.ส.ชุติมา กล่าวว่า สำหรับการแก้ไขปัญหาหาลำโพงปาล์มสดตกต่ำ กระทรวงอุตสาหกรรม

กำลังจะมีมาตรการเพิ่มเติม โดยจะออกประกาศกำหนดให้โรงสกัดต้องผลิตน้ำมันปาล์มให้ได้เปอร์เซ็นต์น้ำมันไม่ต่ำกว่า 18% ซึ่งจะช่วยให้โรงสกัดต้องรับซื้อผลปาล์มสดที่เปอร์เซ็นต์น้ำมันที่สูงขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรต้องตัดปาล์มสุก และราคาจะปรับตัวสูงขึ้นจากเปอร์เซ็นต์น้ำมันที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ยังได้กำหนดให้โรงสกัดที่ขายน้ำมันปาล์มดิบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำไปผลิตไฟฟ้า 1.6 แลตัน ต้องส่งมอบหลักฐานการซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรภายใน 60 วัน หรือ 75 วัน เพื่อเป็นการเร่งการรับซื้อผลปาล์มดิบ และดึงผลผลิตออกจากตลาด ส่วนมาตรการอื่นๆ จะเร่งการนำน้ำมันปาล์มดิบไปผลิตเป็นไบโอดีเซล ปี 20 กระตุ้นให้มีการใช้ด้วยการลดราคา 5 บาทต่อลิตร จนถึง พ.ค.2562 เพิ่มจำนวนสถานีบริการน้ำมันปี 20 และกระตุ้นให้ใช้น้ำมันปี 100 กับเครื่องจักรกลการเกษตร ขณะที่รัฐบาลได้ลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์กระบะที่ผลิตใหม่ เพื่อจูงใจให้ผลิตรถที่ใช้น้ำมันปี 20 เพิ่มขึ้น



รัฐบาลลุงตู่ ยังมีอำนาจเต็ม หลังเลือกตั้ง งบ-งาน ไม่สะดุด เด็กแรกเกิด - ชาวสวนปาล์ม - ราชินีไศล



การประชุม ครม.หลังการเลือกตั้ง ถ้าเป็นรัฐบาลรักษาการในอดีต จะมีข้อจำกัดหลายประการ

แต่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน กำหนดให้รัฐบาล คสช. ยังมีอำนาจเต็มไปจนกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งครั้งนี้

น่าสนใจว่า ในการประชุม ครม.ครั้งแรกหลังการเลือกตั้ง รัฐบาล คสช. ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ได้บริหารราชการแผ่นดินอย่างไร? อนุมัติงบประมาณอะไรบ้าง?

1. พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยขอให้รัฐมนตรีทุกท่านอย่างมุ่งมั่นทำงานต่อไป เพราะในช่วงนี้ยังถือว่าเป็นช่วงที่รัฐบาลยังมีอำนาจเต็มในการทำงาน ขอให้ดูว่ามีแผนงานไหนที่เร่งด่วนในการช่วยเหลือประชาชน หรือตอบสนองความต้องการของประชาชนที่เร่งด่วน โดยในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีจะกำกับดูแลและทำงานอย่างมุ่งมั่นตั้งใจต่อไป ส่วนในเรื่องทางการเมืองไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไร นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีดังกล่าวขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่

2. จากการตรวจสอบ พบว่า การประชุม ครม. 26 มี.ค. 2562

(หลังเลือกตั้ง 24 มี.ค. 2562) ครม.ได้มีการพิจารณาและอนุมัติเรื่องนำสนใจหลายประการ ซึ่งถ้าเป็นรัฐบาลรักษาการ อาจจะไม่สามารถทำได้ อาทิ

2.1 เห็นชอบขยายผลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ

จากเดิม กำหนดการให้เงินอุดหนุนสำหรับเด็กแรกเกิด - 3 ปี เดือนละ 600 บาทต่อคน และอยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน (ครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน หรือต่ำกว่า 36,000 บาทต่อคนต่อปี

ครม.เห็นชอบการขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่แรกเกิด - 6 ปี แบบขยายฐานรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป ให้กลุ่มเป้าหมายเด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ดังนี้ เด็กที่รับสิทธิ์ในปีงบประมาณ 2559 - 2561 รับต่อเนื่องจนครบอายุครบ 6 ปี, เด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ที่มีคุณสมบัติและไม่เคยได้รับสิทธิ์ มีสิทธิ์ได้รับเงินตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 จนอายุครบ 6 ปี, เด็กที่เกิดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ได้รับสิทธิ์จนอายุครบ 6 ปี

โดยการงบประมาณที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2562 ให้ พม. จัดทำรายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อขอรับการจัดสรรงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามระเบียบและกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ สำหรับปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป

เหตุผลสนับสนุนโครงการนี้ คือ เด็กแรกเกิด - 6 ปี เป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุดของการเจริญเติบโต โดยเฉพาะพัฒนาการด้านสมอง การลงทุนพัฒนาเด็กในช่วงอายุดังกล่าวจึงเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดต่อสังคมในระยะยาว และจากรายงานการติดตามประเมินผลโครงการเงินอุดหนุนฯ ประจำปี 2561 พบว่าเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ ได้รับประโยชน์มากกว่า ทั้งในด้านภาวะโภชนาการ และการเข้าถึงการบริการทางสังคม เช่น การพาเด็กไปรับบริการตรวจทางการแพทย์หลังคลอด และการขยายฐานรายได้ของกลุ่มเป้าหมายการรับเงินอุดหนุนฯ แบบฐานรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ก็เป็นไปตามเกณฑ์รายได้ของผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ครอบคลุมเด็กในครอบครัวยากจนหรือเสี่ยงต่อความยากจนเพิ่มขึ้น และไม่ซ้ำซ้อนกับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ของรัฐในปัจจุบัน

นับว่าเป็นเรื่องดีสำหรับครอบครัวยากจนที่มีเด็กเล็ก ไม่ต้องเสียโอกาสไม่ต้องรอรัฐบาลใหม่ ซึ่งไม่รู้ว่าจะจัดตั้งกันได้เมื่อไหร่ (แทบทุกพรรคก็มีนโยบายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด แต่ต่างกันรายละเอียด)

2.2 เพิ่มเป้าหมายช่วยเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน และโอนเงินให้เกษตรกรได้ทันทีในวันถัดไป

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งว่า ในการดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 อนุมัติกรอบวงเงินเพื่อดำเนินโครงการ จำนวน 3,457.76 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ปรากฏว่า มีเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข

แนวกหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ความเห็น

วันที่: พุธที่ 28 มีนาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 13849

หน้า: 5(บน)

Col.Inch: 109.97 Ad Value: 137,462.50

PRValue (x3): 412,387.50

Clip: Black/White

คอลัมน์: กวนน้ำให้ใส: รัฐบาลลู่ดู ยังมีอำนาจเต็มหลังเลือกตั้ง งบ-งาน ไม่สะดุด เด็กแรก...

โครงการ จำนวน 150,000 ครัวเรือน ครอบคลุมเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ จำนวน 1.35 ล้านไร่ เป็นจำนวนเงิน 2,025.02 ล้านบาท ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ออนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ดี มีเกษตรกรที่เกินจากเป้าหมายโครงการ จำนวน 99,918 ครัวเรือน จำนวน 0.90 ล้านไร่ ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการ (เนื่องจากเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เข้ามาปรับปรุงทะเบียนเพิ่มเติมภายในกรอบเวลาที่กำหนด) และสมควรได้รับการช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 1,500 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 15 ไร่ คิดเป็นวงเงินรวม จำนวน 1,348.87 ล้านบาท

ในการประชุม กรม.ล่าสุด คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ได้แก่

เพิ่มเป้าหมายเกษตรกรในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน จากเดิม 150,000 ครัวเรือน เป็น 249,918 ครัวเรือน (เพิ่มเป้าหมาย 99,918 ครัวเรือน) และมอบหมายให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการโอนเงินให้เกษตรกรได้ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ 2.3 ช่วยชาวบ้านฝ่ายราชินีใสและฝ่ายหัวนา ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) ประธานกรรมการในคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝ่ายราชินีใส และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝ่ายหัวนาเสนอ

ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างฝ่ายราชินีใสและฝ่ายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ โดยโครงการชลประทานเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ระยะที่ 1 วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 13,250,000 บาท และมอบหมายให้กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรฯ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินโครงการต่อไป

สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ให้กรมชลประทานพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากโครงการ/รายการที่ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว และมีงบประมาณเหลือจ่าย และ/หรือรายการที่หมดความจำเป็น และ/หรือรายการที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาดำเนินการโดยให้ขอทำความเข้าใจความตกลงกับสำนักงบประมาณ (สงป.) ในรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ ควรมีการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ตลอดจนให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการด้วย เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ตามความเห็นของ สงป.

3. จะเห็นได้ว่า ผู้ได้รับผลประโยชน์จากการกรณีเหล่านี้ ก็คือประชาชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

จากนี้ไป จนกว่าจะได้รัฐบาลชุดใหม่ ที่กำลังซุลมุนซุลมก แยกย้ายจัดตั้งรัฐบาลกันอยู่ในวันนี้ รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็จะมีอำนาจบริหารราชการแผ่นดินเต็มตัว เสมือนช่วงเวลาที่ผ่านมาต่อไปเรื่อยๆ เช่นนี้แล

สารลัม

รหัสข่าว: C-190328005101 (28 มี.ค. 62/06:10)

หน้า: 3/3

หน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธที่ 28 มีนาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 13849

หน้า: 8 (ล่างซ้าย)

Col.Inch: 36.95

Ad Value: 46,187.50

PRValue (x3): 138,562.50

Clip: Black/White

คอลัมน์: ชอกแซกอเอเชีย



ที่ผ่านมาติดต่อกันผมเล่ากิจกรรมแอปเตอร์ในประเทศเมียนมาและฟิลิปปินส์ ความจริงยังไม่จบนะครับ มีเรื่องเล่าอีกเยอะ แต่เพื่อสลับบ้างขอข้ามไปอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งแอปเตอร์ก็ได้ไปทำพิธีส่งมอบข้าวและแจกจ่ายกับประชาชนผู้ประสบภัย คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) หรือเรียกสั้นๆ ว่า ลาวครับ

ช่วงกลางปี 2018 ผมได้รับเชิญจากทางการลาว ให้ไปร่วมกิจกรรมแจกจ่ายข้าว ซึ่งจัดขึ้นที่หมู่บ้านในแขวงคำม่วน และ



แขวงสะหวันนะเขต เป็นข้าวของญี่ปุ่นที่นำไปเก็บไว้ล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดภัยพิบัติ หรือที่เรียกว่าแบบ pre-positioned stockpiled rice system และเมื่อครบกำหนด 12 เดือน จึงขออนุมัติคณะมนตรีแอปเตอร์เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่อดอยากขาดแคลน ผมเลยเชิญผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น คือ คุณโทอิเดะ ไปด้วย

ปกติเวลาคณะเราไปลาว ก็จะบินจากกรุงเทพฯ ไปเวียงจันทน์ แต่คราวนี้เห็นว่าถ้าไปเวียงจันทน์ แล้วต้องนั่งรถยนต์จากเวียงจันทน์ลงมาทางใต้ คงใช้เวลาเกือบเต็มวัน เราเลยเปลี่ยนแผนเป็นนั่งเครื่องบินจากกรุงเทพฯ ไปลงนครพนม ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามฝั่งแม่น้ำโขงกับเมืองหลักของแขวงคำม่วน

คือ เมืองท่าแขก แล้วนัดพบกับคณะของลาว ซึ่งจะเอารถมารับตรงจุดที่เราจะข้ามฟากโดยเรือไป เมื่อถึงสนามบินนครพนม มีเพื่อนผมซึ่งอดีตเป็นอาจารย์อยู่มหาวิทยาลัยนครพนมมารับที่สนามบิน แล้วพาไปกินอาหารกลางวันแถวริมโขง จากนั้นก็พาไปส่งที่ท่าเรือข้ามฟาก

คุณโทอิเดะรู้สึกจะตื่นเต้นมากที่จะได้มีโอกาสนั่งเรือข้ามพรมแดนประเทศ เป็นครั้งแรกในชีวิต พูดถึงเรื่องนี้ แกในฐานะคนญี่ปุ่นเห็นว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดมาก แกยังริมน้ำโขงมองข้ามไปเห็นอีกประเทศหนึ่งที่อยู่ตรงข้าม แกก็ว่าแปลกแล้ว เพราะแกบอกว่ ในชีวิตแกไม่เคยเห็นแบบนี้ ก็แต่ละประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ในมหาสมุทรอยู่ประตาศเดียวมองไปทางไหนเห็นแต่ทะเล เลยเป็นประสบการณ์ที่ประหลาดสำหรับแกครับ

แต่โอกาสที่จะตื่นเต้นมากกว่านั้น โดยการข้ามเรือ กลับไม่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพราะเมื่อ

เราไปยื่นพาสปอร์ตเพื่อข้ามแดน เจ้าหน้าที่ตม.นครพนม ปฏิเสธครับ เขาชี้แจงระเบียบทางการว่า เฉพาะคนไทยกับคนลาวเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ข้ามทางเรือได้ ส่วนคนญี่ปุ่นหรือ คนจากประเทศที่สาม เขาไม่อนุญาตอ้าว! ชั่งละทีนี้ พวกเราไม่ทราบกันมาก่อนเลย คิดว่าใครก็ได้ แต่ก่อนผมก็เคยข้ามตรงนี้มาแล้ว 2-3 ครั้ง คิดว่าเสร็จจะงานนี้ คงได้ปล่อยให้คุณโทอิเดะบินกลับกรุงเทพฯคนเดียวแน่ๆ เพราะคณะแอปเตอร์คนไทยต้องเดินทางต่อด้วยมินิบั๊วแล้ว คนมารับก็กำลังคอยอยู่

ทว่า ก่อนจะโชคร้ายไปกว่านี้ เจ้าหน้าที่ตม. แนะนำ ถ้าจะข้ามพรมแดนสำหรับคนประเทศที่สาม สามารถข้ามได้โดยให้เดินทางไปข้ามที่ด่านตรงสะพานมิตรภาพ ทางออกไปประมาณ 5 กิโลเมตร ไร่ ช่างโชคดีจริง

อันนี้ถือเป็นความรู้ใหม่ นะครับท่านผู้อ่าน เพื่อท่านจะพาลคนต่างชาติไม่ใช่ไทย ลาวไปเที่ยวคณะเราจึงนั่งรถรับจ้างแท็กซี่เหมาจ่าย 300



บาท ไปยังด่านสะพานมิตรภาพนครพนมพร้อมแจ้งทางผู้มารับคนลาวให้เปลี่ยนจุดไปรับคณะเราที่นั่น ก็จบปัญหาไปและสามารถเดินทางไปเมืองท่าแขกได้ตามที่กำหนด แต่คุณโทอิเดะคงคิดหวังนิดหน่อยที่ไม่ได้ชิมบรรยากาศการนั่งเรือข้ามโขง ตามที่ตัวเองปรารถนา ซึ่งคืนแรกนั้นจะเข้าพักที่โรงแรมริมแม่น้ำโขง ตรงข้ามกับเมืองนครพนม เพื่อเตรียมตัวเดินทางไปจุดแจกจ่ายข้าวในวันรุ่งขึ้น การพักค้างคืนนั้น ทางเจ้าหน้าที่

กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงแรงงานและสวัสดิการฯ ของลาว ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับแบบง่ายๆ ที่ห้องอาหารโรงแรม และท่านประธานที่มาร่วมงานนี้และจะเดินทางไปตลอดทริป คือ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการฯ สังเกตดูท่าน รมช. เป็นคนง่ายๆ ดูไม่ใหญ่โตและนั่งกินอาหารกับพวกเราแบบสบายๆ คุยกันแบบกันเอง การพูดคุยกับคณะลาว พวกเขาก็สะดวกสุดๆ เพราะสามารถใช้ภาษาไทยได้เลย โรงแรมที่พักก็เป็นโรงแรมเก่าๆ ไม่หรูหราอะไร ทานอาหารกันสักพักก็เสร็จสิ้น ไร่ลากันไปพักผ่อนเพื่อตื่นเช้าไปทำงานในพื้นที่ซึ่งต้องเดินทางไกลอยู่ไม่น้อย เดี่ยวสัปดาห์หน้าผมมาเล่าต่อถึงบรรยากาศและประสบการณ์สนุกๆ ในการไปแจกข้าวที่ลาวครับ

ชาอุพิทยา ฉิมพาลี
chanpithya@apterr.org

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธที่ 28 มีนาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 13849

Col.Inch: 14.51 Ad Value: 18,137.50

หน้า: 8(ซ้าย)

PRValue (x3): 54,412.50

Clip: Black/White

ภาพข่าว: วันมะม่วงแปดริ้ว



วันมะม่วงแปดริ้ว : นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 49 ปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนมะม่วงในการจำหน่ายและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลผลิตมะม่วง ผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปและของดีเมืองแปดริ้วให้เป็นที่รู้จัก

ลดราคาปุ๋ย 50 บาทต่อกระสอบ

● ผู้ผลิตปุ๋ยเกษตรลดต้นทุนปุ๋ยที่ถ้ายาวถึง ส.ค.นี้

“พาณิชย์” แจงข่าวดีผู้ประกอบการ อินทรีย์ (ราคารวมค่าขนส่งทั่วประเทศ) อยู่ที่ ปุ๋ยเคมี-ปุ๋ยอินทรีย์ ลดราคาปุ๋ยข้าวและพืช กระสอบละ 250 บาท โดยจะนำมลดราคา

อื่นๆ กระสอบละ 30-50 บาท พร้อมลดราคา 150,000 ตัน
แม่ปุ๋ยให้สหกรณ์การเกษตรผลิตปุ๋ยราคา ถูกขายให้เกษตรกร มีผลจนถึงสิ้นเดือน พ.ค.นี้ ลั่นถ้าหากต้นทุนวัตถุดิบไม่เปลี่ยนแปลง จะขอให้ลดต่อถึงเดือน ส.ค.นี้

น.ส.ชุติมา บุญประภัสร์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ประสานขอความร่วมมือผู้ประกอบการปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ลดราคา จำหน่ายปุ๋ยสำเร็จรูปให้กับเกษตรกร ตามนโยบาย ที่ได้รับจากนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นผลสำเร็จแล้ว โดยผู้ประกอบการได้ ลดราคาลดกระสอบละ 30-50 บาท เริ่มมีผลแล้ว จนถึงเดือน พ.ค.นี้ หากสถานการณ์ราคาวัตถุดิบ ไม่เปลี่ยนแปลง กรมการค้าภายในจะขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ขยายระยะเวลาลดราคา ออกไปอีกจนถึงเดือน มิ.ย.-ส.ค.นี้ เพราะเป็นช่วง ที่เกษตรกรกำลังจะเริ่มทำนา

สำหรับปุ๋ยเคมีสำเร็จรูป (กระสอบละ 50 กก.) ที่มีการปรับลดครั้งนี้ ได้แก่ ปุ๋ยที่ใช้ในนา ข้าว คือ ปุ๋ยสูตร 46-0-0 ปรับลดราคากระสอบ (50 กก.) ละ 30 บาท, สูตร 16-20-0 และสูตร 16-8-8 ลดราคากระสอบละ 40 บาท และสูตร 16-16-8 ลดราคากระสอบละ 50 บาท รวมถึง ปุ๋ยเคมีที่ใช้ในพืชชนิดอื่นๆ เช่น สูตร 15-15-15 ลดราคากระสอบละ 30 บาท และสมาคมธุรกิจปุ๋ย อินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพไทย ได้ลดราคาปุ๋ยอินทรีย์ ให้กระสอบละ 50 บาท โดยราคาจำหน่ายปุ๋ย

ขณะที่การจัดหาแม่ปุ๋ยเคมีราคาถูก มีผู้ ประกอบการ 6 ราย พร้อมให้ความร่วมมือจำหน่าย แม่ปุ๋ยเคมีราคาถูก เพื่อให้กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ดำเนินการจัดทำปุ๋ยส่งตัด ให้กับกลุ่มเกษตรกร ทั่วประเทศ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการ จัดให้สหกรณ์การเกษตร 47 แห่ง พบกับผู้ประกอบการ โดยตรง และสหกรณ์การเกษตรสนใจในการ ซื้อขายตามราคาที่กรมการค้าภายในได้ขอความ ร่วมมือไว้กับผู้ประกอบการ

ขณะที่การแก้ไขปัญหาผลผลิตปาล์มสดตกต่ำ กระทรวงอุตสาหกรรมจะออกประกาศกำหนดให้ โรงสกัดต้องผลิตน้ำมันปาล์มให้ได้เปอร์เซ็นต์น้ำมัน ไม่ต่ำกว่า 18% เพื่อช่วยให้โรงสกัดต้องรับซื้อผล ผลิตปาล์มสดที่เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงขึ้น ส่งผลให้เกษตรกร ต้องตัดปาล์มสุกไปขายที่จะได้ราคาดีกว่าการขาย ปาล์มอ่อนที่ไม่ได้คุณภาพ

นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้โรงสกัดที่ขายน้ำมัน ปาล์มดิบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำไปผลิตไฟฟ้ารวม 160,000 ตัน ต้อง ส่งมอบหลักฐานการซื้อผลปาล์มจากเกษตรกร ภายใน 60 วัน หรือ 75 วัน เพื่อเป็นการเร่งให้ โรงสกัดต้องรับซื้อผลปาล์มสดจากเกษตรกร ซึ่ง จะมีผลทำให้สามารถดึงผลผลิตออกจากตลาด ส่วน มาตรการอื่นๆ จะเร่งการนำน้ำมันปาล์มดิบไป ผลิตเป็นไบโอดีเซลปี 20, กระตุ้นให้มีการใช้ด้วย การลดราคา 5 บาทต่อลิตร จนถึงเดือน พ.ค.62, เพิ่มจำนวนสถานีบริการน้ำมันปี 20 และกระตุ้น

ให้ใช้น้ำมันปี 100 กับเครื่องจักรกลการเกษตร ขณะที่ รัฐบาลได้ลดภาษีสรรพสามิตรถกระบะที่ผลิตใหม่ เพื่อจูงใจให้ผลิตรถที่ใช้น้ำมันปี 20 เพิ่มขึ้น

น.ส.ชุติมา กล่าวว่า ก่อนที่รัฐบาลนี้จะหมด วาระ หลังจากการมีรัฐบาลใหม่แล้ว กระทรวง มีงานเร่งด่วนต้องดำเนินการให้สำเร็จ โดยเฉพาะ การดูแลปากท้องประชาชน การยกระดับราคา สินค้าเกษตรไม่ให้ตกต่ำ ล่าสุดได้พยายามแก้ ปัญหาการขาดแคลนน้ำมัน และจากมาตรการขาย น้ำมันปาล์มดิบให้ กฟผ. 160,000 ตัน ส่งผลให้ ราคาผลปาล์มสดปรับขึ้นมาอยู่ที่ กก.ละ 2.60 บาท จากก่อนหน้านี้ 2.40 บาท คาดว่า จะปรับตัวดี ขึ้นในเร็วนี้ หลังจากการดูดซับปริมาณน้ำมัน ปาล์มดิบส่วนเกินออกจากระบบเพื่อไปผลิตไฟฟ้า และผลิตน้ำมันปี 20 และปี 100 ขณะที่ราคามะพร้าว ได้ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน ล่าสุดมะพร้าวผลอยู่ที่ ลูกละ 8 บาท จาก 5 บาท และน่าจะขยับขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง เพราะจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตมะพร้าว จะทยอยสนับสนุนให้ผู้ใช้น้ำมันมะพร้าวเริ่มตั้งโต๊ะรับซื้อ มะพร้าวแห้งจากเกษตรกรแล้ว.

“พาณิชย์” แจงข่าวดีเกษตรกร ปล่อยลดราคากระสอบละ 30-50 บาท

ผู้จัดการรายวัน 360° - “พาณิชย์” แจงข่าวดีเกษตรกร ปล่อยลดราคากระสอบละ 30-50 บาท เผยราคาแม่ปุ๋ยก็ลงด้วย มีผลถึงสิ้นเดือน พ.ค.นี้ เล็งเจรจาผู้ผลิตลดต่อ หากวัตถุดิบไม่เปลี่ยนแปลง ตั้งเป้าลดถึง มิ.ย.-ส.ค. ซึ่งเป็นช่วงทำนา

น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ ได้ประสานขอความร่วมมือผู้ประกอบการปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ ลดราคาจำหน่ายปุ๋ยสำเร็จรูปให้กับเกษตรกร ตามนโยบายที่ได้รับจากนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผลสำเร็จแล้ว โดยผู้ประกอบการ ได้มีการปรับลดราคาลงประมาณ กระสอบละ 30-50 บาท เริ่มมีผลแล้ว

จนถึงเดือน พ.ค.2562 และหากสถานการณ์วัตถุดิบไม่เปลี่ยนแปลง กรมการค้าภายในจะขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ขยายระยะเวลาลดราคาออกไปอีก อาจขยายไปถึงเดือน มิ.ย.-ส.ค.2562 ซึ่งเป็นช่วงที่เกษตรกรกำลังจะเริ่มทำนา

สำหรับปุ๋ยเคมีสำเร็จรูป (กระสอบละ 50 กก.) ที่มีการปรับลดในครั้งนี้ได้แก่ ปุ๋ยที่ใช้ในนาข้าว คือ ปุ๋ยสูตร 46-0-0 ปรับลดราคากระสอบละ 30 บาท สูตร 16-20-0 และสูตร 16-8-8 ปรับลดราคากระสอบละ 40 บาท และสูตร 16-16-8 ปรับลดราคากระสอบละ 50 บาท และปุ๋ยเคมีที่ใช้ในพืชชนิดอื่นๆ เช่น สูตร 15-15-15 ปรับลดราคากระสอบละ 30 บาท

นอกจากนี้ สมาคมธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพไทย ได้ปรับลด

ราคาปุ๋ยอินทรีย์ให้กระสอบละ 50 บาท โดยราคาจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ (ราคารวมค่าขนส่งทั่วประเทศ) อยู่ที่กระสอบละ 250 บาท มีปริมาณที่ลดราคารวม 150,000 ตัน

ส่วนการจัดหาแม่ปุ๋ยเคมีราคาถูก มีผู้ประกอบการจำนวน 6 ราย ยินดีให้ความร่วมมือจำหน่ายแม่ปุ๋ยเคมีราคาถูก เพื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการจัดทำปุ๋ยสั่งตัดให้กับกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ ซึ่งในเบื้องต้นกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการจัดให้สหกรณ์การเกษตรจำนวน 47 แห่งพบกับผู้ประกอบการโดยตรง และสหกรณ์การเกษตรมีความสนใจในการซื้อขายตามราคาที่กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายในได้ขอความร่วมมือให้กับผู้ประกอบการ.

ดีเดย์หันปุ๋ยเหลือ 30-50 บาท หวังช่วยลดต้นทุนเกษตรกร

โพสต์ทูเดย์ - พาณิชย์ผลักดันลดราคาปุ๋ยลงกระสอบละ 30-50 บาท ช่วยชาวนามีผลถึงสิ้นเดือน พ.ค.นี้ พร้อมเล็งขยายเวลาจนถึงเดือน ส.ค.

น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร รมช.พาณิชย์เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ประสานขอความร่วมมือผู้ประกอบการปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ลดราคาจำหน่ายปุ๋ยสำเร็จรูปให้กับเกษตรกร ตามนโยบายที่ได้รับจากนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผลสำเร็จแล้ว โดยผู้ประกอบการได้ลดราคาลงกระสอบละ 30-50 บาท เริ่มมีผลแล้วจนถึงเดือน พ.ค. 2562 และหากสถานการณ์วัตถุดิบไม่เปลี่ยนแปลง กรมการค้าภายในจะขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ขยายระยะ

เวลาลดราคาออกไปอีก ซึ่งอาจจะขยายไปถึงเดือน มิ.ย.-ส.ค. 2562 เพราะเป็นช่วงที่เกษตรกรกำลังจะเริ่มทำนา

สำหรับปุ๋ยเคมีสำเร็จรูป (กระสอบละ 50 กก.) ที่มีการปรับลดในครั้งนี้ ได้แก่ ปุ๋ยที่ใช้ในนาข้าว คือ ปุ๋ยสูตร 46-0-0 ปรับลดราคากระสอบละ 30 บาท สูตร 16-20-0 และสูตร 16-8-8 ปรับลดราคากระสอบละ 40 บาท และสูตร 16-16-8 ปรับลดราคากระสอบละ 50 บาท และปุ๋ยเคมีที่ใช้ในพืชชนิดอื่นๆ เช่น สูตร 15-15-15 ปรับลดราคากระสอบละ 30 บาท

นอกจากนี้ สมาคมธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพไทย ได้ปรับลดราคาปุ๋ยอินทรีย์ให้เหลือกระสอบละ 50 บาท โดย

ราคาจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ (ราคารวมค่าขนส่งทั่วประเทศ) อยู่ที่กระสอบละ 250 บาท มีปริมาณที่ลดราคารวม 1.5 แสนตัน

ขณะที่การจัดหาแม่ปุ๋ยเคมี ราคาถูก มีผู้ประกอบการจำนวน 6 รายยินดีให้ความร่วมมือจำหน่ายแม่ปุ๋ยเคมีราคาถูก เพื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการจัดทำปุ๋ยสั่งตัดให้กับกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ ซึ่งในเบื้องต้นกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการจัดให้สหกรณ์การเกษตรจำนวน 47 แห่ง พบกับผู้ประกอบการโดยตรง และสหกรณ์การเกษตรมีความสนใจในการซื้อขายตามราคาที่กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน ได้ขอความร่วมมือไว้กับผู้ประกอบการ ■